

รายงานการประชุม

คณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

วันจันทร์ที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑

ณ ห้องประชุม ๒๐๑ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เรื่องเพื่อพิจารณา

๑. รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน อพ.สธ. – สผ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า คณะทำงานดำเนินงาน อพ.สธ. – สผ. ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ได้เห็นชอบรูปแบบของกรอบการรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน อพ.สธ. – สผ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และคณะทำงานฯ ได้รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงาน รวมถึงปัญหาอุปสรรคของการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติงานฯ ให้ฝ่ายเลขานุการฯ รวบรวมแล้วเสร็จ โดยภาพรวมการดำเนินงานเป็นไปตามแผนที่ได้กำหนดไว้ มีบางโครงการที่มีการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ และบางโครงการมีการดำเนินงานล่าช้ากว่ากำหนด

ประธานกรรมการ ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โครงการส่วนใหญ่ได้รับงบประมาณตามที่ได้ตั้งไว้ และการดำเนินงานตั้งแต่ต้นปีงบประมาณถึงปัจจุบันเป็นไปตามแผน มีเพียงบางโครงการที่อาจล่าช้า เนื่องจากเป็นโครงการที่ว่างที่ปรึกษา ซึ่งมีกระบวนการว่างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เช่น โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูลทรัพยากรชีวภาพของประเทศไทย ซึ่งได้มีเปิดตัวโครงการและประชุมผู้เชี่ยวชาญไปแล้ว และคาดว่าจะภายในสิ้นปี พ.ศ. ๒๕๖๑ จะได้สถาปัตยกรรมคลังข้อมูล เพื่อเก็บข้อมูลทรัพยากรชีวภาพในรูปแบบดิจิทัล ซึ่งเป็นการทำงานที่ควบคู่กับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีการเก็บทรัพยากรชีวภาพในรูปแบบธนาคารสิ่งมีชีวิต (biobank)

มติที่ประชุม เห็นชอบต่อรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน อพ.สธ. – สผ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

๒. (ร่าง) แผนปฏิบัติงาน อพ.สธ. – สผ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า อพ.สธ. ได้กำหนดให้หน่วยงานสนองพระราชดำริฯ จัดส่งแผนปฏิบัติงานฯ ประจำปีงบประมาณ ในช่วงปลายเดือนสิงหาคม ของทุกปี พร้อมทั้งกำหนดรายละเอียดเบื้องต้นของเอกสารข้อเสนอโครงการ ประกอบด้วย ๑) ชื่อโครงการ ๒) หลักการและเหตุผล ๓) วัตถุประสงค์ ๔) เป้าหมาย ๕) หน่วยงานที่รับผิดชอบ ๖) สถานที่ดำเนินการ ๗) ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ ๘) รูปแบบกิจกรรม ๙) งบประมาณ ๑๐) ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ และ ๑๑) การประเมินผล ซึ่งคณะทำงานดำเนินงาน อพ.สธ. – สผ. ในคราวการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑

ได้พิจารณาเห็นว่า การจัดทำแผนปฏิบัติงานฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ควรมีเกณฑ์การพิจารณาโครงการ เบื้องต้น เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการเสนอขอโครงการในแผนปฏิบัติงานฯ ให้มีความ ครบถ้วนสมบูรณ์มากขึ้น โดยจะนำเกณฑ์การพิจารณาดังกล่าว เป็น Check list ในการจัดทำรายละเอียดโครงการ เพื่อบรรจุในแผนปฏิบัติงานฯ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป นอกจากนี้ คณะทำงานฯ ได้มีข้อเสนอแนะ ให้ผลักดันโครงการภายใต้แผนปฏิบัติงาน อพ.สธ. เป็นโครงการที่อยู่ในลำดับความสำคัญสูงของ สผ. และอาจเป็น ลำดับความสำคัญของกระทรวงด้วย และเสนอให้มีโครงการในลักษณะที่มีการบูรณาการการทำงานร่วมกัน ระหว่างหน่วยงานภายใน สผ. เช่น การบูรณาการด้านการอนุรักษ์พลับพลึงธาร จ.ระนอง และ จ.พังงา ทั้งนี้ คณะทำงานจากกองต่างๆ ได้พิจารณา (ร่าง) แผนปฏิบัติงาน อพ.สธ. - สผ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมีโครงการจำนวน ๑๓ โครงการ งบประมาณ ๓๖,๙๒๐,๐๐๐ บาท ซึ่งในเบื้องต้น ได้มีการยกเลิกโครงการ ๒ โครงการ ได้แก่ โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าร่วมประชุมระดับโลก เนื่องจากเห็นว่าการจัดทำรายงานแห่งชาติ จะดำเนินการแล้วเสร็จในปี ๒๕๖๑ อีกทั้งการจัดทำท่าทีและความเห็นของประเทศไทย ในเข้าร่วมประชุมระดับโลก จะไม่เห็นผลกระทบที่ชัดเจนในระดับพื้นที่ และโครงการติดตามประเมินสถานภาพความหลากหลายทางชีวภาพ เนื่องจากเป็นการจัดทำข้อมูลสถานภาพชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคาม ในกลุ่มพืชมีท่อลำเลียง ที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ดำเนินการไปแล้ว

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้เสนอคณะกรรมการฯ พิจารณา ใน ๓ ประเด็น ได้แก่

๑. การนำเกณฑ์การพิจารณาจัดลำดับความสำคัญของโครงการในเบื้องต้น มาใช้เป็น check list ในการจัดทำรายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติงานฯ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

๒. ให้กองพิจารณาเสนอโครงการในลักษณะที่มีการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่าง หน่วยงานภายใน สผ. เพื่อให้ผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการเป็นไปตามแผนแม่บท อพ.สธ. และสอดคล้องกับภารกิจ ของ สผ. และเป็นการทำงานบูรณาการเชิงพื้นที่ที่ชัดเจนยิ่งขึ้น

๓. ให้กองที่มีโครงการตามแผนปฏิบัติงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จัดเตรียมข้อมูล สำหรับการจัดทำรายละเอียดข้อเสนอโครงการ ภายใต้แผนปฏิบัติงานดังกล่าว โดยมีรายละเอียดตามที่ อพ.สธ. กำหนดในเบื้องต้น และให้นำเสนอคณะทำงานดำเนินงาน อพ.สธ. - สผ. พิจารณาก่อนนำส่ง อพ.สธ.

มติที่ประชุม

๑. เห็นชอบในหลักการให้นำเกณฑ์การพิจารณาจัดลำดับความสำคัญของโครงการ มาใช้ จัดลำดับความสำคัญของโครงการตามแผนปฏิบัติงาน อพ.สธ. - สผ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในเบื้องต้น และให้คณะทำงานดำเนินงาน อพ.สธ. - สผ. มีการประชุมหารือเพื่อพิจารณาโครงการที่นำเสนอภายใต้ แผนปฏิบัติงานฯ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้เป็นไปตามเกณฑ์ดังกล่าว

๒. เห็นชอบให้กองที่มีโครงการตามแผนปฏิบัติงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จัดเตรียม ข้อมูลสำหรับการจัดทำรายละเอียดข้อเสนอโครงการ ภายใต้แผนปฏิบัติงานดังกล่าว โดยมีรายละเอียดตามที่ อพ.สธ. กำหนดในเบื้องต้น และให้นำเสนอคณะทำงานดำเนินงาน อพ.สธ. - สผ. พิจารณา ก่อนนำส่งให้ อพ.สธ. ตามกำหนดเวลาต่อไป โดยขอให้เสนอโครงการที่ครอบคลุมประเด็นแผนยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูป

ประเทศ มีการกำหนดพื้นที่เป้าหมายไว้อย่างชัดเจนและเป็นพื้นที่สำคัญ รวมทั้ง ให้เป็นการทำงานร่วมกับ เครือข่าย โดยอาจพิจารณาจากเครือข่ายที่กองต่างๆ มีอยู่แล้ว

๓. การทบทวน และ/หรือพิจารณาปรับแผนแม่บท อพ.สธ. - สผ. ระยะ ๕ ปี (ตุลาคม ๒๕๕๙ - กันยายน ๒๕๖๔) ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงาน อพ.สธ. - สผ. ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ และ ๒๕๖๓

ฝ่ายเลขานุการฯ เรียนเสนอที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบการทบทวนและปรับแผนแม่บท อพ.สธ. - สผ. ระยะ ๕ ปี (ตุลาคม ๒๕๕๙ - กันยายน ๒๕๖๔) ซึ่งได้กำหนดให้มีโครงการภายใต้กรอบการใช้ประโยชน์ ในกิจกรรมที่ ๕ ศูนย์ข้อมูลทรัพยากร จำนวน ๒ โครงการ และกรอบการสร้างความยั่งยืน ในกิจกรรมที่ ๘ กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร จำนวน ๑๙ โครงการ งบประมาณรวม ๒๗๗,๘๑๖,๔๐๕ บาท โดยจากการประสานกองที่เกี่ยวข้อง ได้มีการขอปรับโครงการภายใต้แผนปฏิบัติงานประจำปี เพื่อให้สอดคล้อง กับสถานการณ์ในปัจจุบัน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ๖ โครงการ เปลี่ยนแปลงเป้าหมาย ๒ โครงการ และยกเลิก ๑ โครงการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีการเปลี่ยนแปลง งบประมาณ ๒ โครงการ และยกเลิก ๒ โครงการ โดยโครงการที่ยกเลิก ได้แก่ โครงการเตรียมความพร้อม เพื่อเข้าร่วมประชุมระดับโลก และโครงการติดตามประเมินสถานภาพความหลากหลายทางชีวภาพ

มติที่ประชุม มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ รับข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ ไปดำเนินการ ปรับแผนแม่บท อพ.สธ. - สผ. ระยะ ๕ ปี (ตุลาคม ๒๕๕๙ - กันยายน ๒๕๖๔) ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงาน อพ.สธ. - สผ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และ ๒๕๖๓ และนำส่ง อพ.สธ. ทราบการทบทวนและปรับ แผนแม่บทฯ ต่อไป

๔. การปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ. - สผ.

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้เรียนเสนอที่ประชุมพิจารณาการปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการ ดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (อพ.สธ. - สผ.) ซึ่งมีเลขาธิการ สผ. เป็นประธานกรรมการ รองเลขาธิการ สผ. และเลขานุการคณะกรรมการ อพ.สธ. เป็นรองประธานกรรมการ ผู้อำนวยการกองที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๕ คน เป็นกรรมการ และผู้อำนวยการ กองประสานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นกรรมการและเลขานุการ ให้เป็นไปตามการ กำหนดหน่วยงานภายในและการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบใน สผ. ตามกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ที่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อกองให้สอดคล้องกัน

มติที่ประชุม เห็นชอบกับการปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ. - สผ. ตามที่เสนอ และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ ดำเนินการแจ้ง อพ.สธ. เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป